



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๘๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ฯ มรพส. นางสาวพนาวัน เปรมศรี ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรฯ คนใหม่



ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา แทนนายกท่านเดิมที่หมดวาระลง โดยมีผู้เข้ารับการเลือกตั้งคือ **หมายเลข ๑ นางสาวพนาวัน เปรมศรี**, **หมายเลข ๒ นางสาวปวีศา เกษมสุข**, **หมายเลข ๓ นายชันแก้ว สมบูรณ์** และได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวนผู้มีสิทธิ ๕๖๙ คน ผู้มาใช้สิทธิ ๔๖๖ คน บัตรเสีย ๘ ใบ งดออกเสียง ๒๑ ใบ โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นนายกสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ฯ คือ **หมายเลข ๑ นางสาวพนาวัน เปรมศรี** ได้รับคะแนนทั้งสิ้น ๑๘๐ คะแนน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการเลือกตั้งทั้ง ๓ ท่าน ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากสมาชิกสโมสรฯ ทุกท่านที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ โดย **นางสาวพนาวัน เปรมศรี** ได้กล่าวขอบคุณทุกท่าน และพร้อมที่จะนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ของสมาชิก สพง. เป็นที่ตั้ง พร้อมสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป ในส่วนของ **นางสาวปวีศา เกษมสุข** และ **นายชันแก้ว สมบูรณ์** รู้สึกยินดีกับนายกสโมสรคนใหม่ และพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดการกิจกรรมต่างๆ ของ สพง.ต่อไป สำหรับรายละเอียดความก้าวหน้าการฟอรัมที่งานคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ **ข่าวสารศรีพิบูลฯ** จะติดตามและนำเสนอให้ทราบต่อไป และขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรฯ คนใหม่มา ณ โอกาสนี้

มรพส. ผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลกจัดวิ่งมาราธอนการกุศล ก้าวคนละก้าว



เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ **สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส.** ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ผสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจัดการวิ่งมาราธอนการกุศลในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปสนับสนุน **โครงการก้าวคนละก้าว** ซึ่งมี **บอดีส์แลม** ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทั่วประเทศเกิดแรงกระตุ้นในการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาคของจังหวัดพิษณุโลกอย่างไม่เป็นทางการ **รวมทั้งสิ้น ๑,๔๑๗,๔๕๗ บาท** โดยจะดำเนินการนำไปสมทบกับขบวนโครงการก้าวคนละก้าวต่อไป

นิตินิติศาสตร์ เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ สานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน



เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อาจารย์กานติศ ศิริसानต์ หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ มรพส. และดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ, อาจารย์ปรัชญาไชย แซ่มซ้อย และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๑ โดยมีผู้รับฟังเป็นนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดให้มีการบรรยายจากหัวข้อสัมมนาทางวิชานิติศาสตร์ และตอบข้อปัญหาต่างๆ ด้านกฎหมาย ณ ศาลจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์ สงมอบความสุขเนื่องในวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑



เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผศ.ดร.ณัฐจิรา ทับทิม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มรพส. พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนผดุงราษฎร์ ที่เข้ามาร้องเพลงอวยพรเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ถือเป็นกิจกรรมส่งมอบความสุขปวารณาดีในเทศกาลแห่งความสุข และยังเป็นการแสดงศักยภาพด้านดนตรีของนักเรียนอีกด้วย

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เชิญร่วมงาน **เฮฮาป๊อ**
มอ ท่งทะเลแก้ว
5 มกราคม 2561
ณ หอประชุมศรีวิจิตรใจดี มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
ธีมงาน "วินเทจ ย้อนยุค"

ขออภัย ตามที่**ข่าวสารศรีพิบูล**ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ สบพ. ๒๕๖๑ ผิดพลาด จึงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากเดิมเป็นวันที่ **๕ มกราคม ๒๕๖๑** ซึ่งเป็นการจัดงานโดยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อส่งมอบความสุขในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์-บุคลากรให้เกิดความรัก ความสามัคคี จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุขเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิตินิติศาสตร์, จิรัชยา วัลลิยะเมธี, อนาวิน เรือนวงศ์